

FTA

FREE TRADE AREA
เขตการค้าเสรี

บทคัดย่อ

โครงการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการ
ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการจัดทำ
เขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับแคนาดา

FTA



บทคัดย่อ

โครงการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับแคนาดา

รายงานการศึกษานี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุน งบประมาณให้ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไปจนถึงการเจรจา FTA ระหว่างไทยกับแคนาดา รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ถึงประโยชน์/ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นแก่อุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย อันเนื่องมาจากการขยายความร่วมมือทาง เศรษฐกิจ หรือการเจรจา FTA ระหว่างไทยกับแคนาดา และจัดทำข้อเสนอแนะ แนวทางการ ปรับตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวให้สามารถแข่งขันได้ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะความเป็นไปได้ใน การเจรจา FTA ระหว่างไทยกับแคนาดา

ผลการศึกษา ชี้ให้เห็นว่ามูลค่าการค้าระหว่างไทยกับแคนาดา สามารถขยายเพิ่มขึ้น รวมทั้งการยกระดับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมให้กระชับแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ถ้า ทั้งสองประเทศมีการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อมีการจัดทำเขตการค้าเสรี ระหว่างสองประเทศ พบว่าให้ผลทางบวก โดยสาขาการผลิต (เช่น ข้าวและธัญพืช อาหารแปรรูป เป็นต้น) และตัวแปรมหภาคต่างๆ (เช่น จีดีพี และมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก) มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เล็กน้อย เนื่องจากทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าไม่สูงมากนัก

การศึกษายังพบอีกว่า การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับแคนาดา จะ ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ เช่น เกิดการขยายการค้าและบริการ กระตุ้นการขยายตัวด้าน การลงทุนระหว่างสองประเทศ ยกกระดับความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมของไทยกับ แคนาดาให้กระชับและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งไทยสามารถสร้างอำนาจการต่อรองในเวทีโลก เนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และมีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ดังนั้นการร่วมมือเป็น พันธมิตรหรือเป็นคู่ค้าที่แนบแน่นกับแคนาดา จะทำให้ไทยได้รับความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นในเวที โลก

นอกจากนั้น คณะที่ปรึกษา ได้นำเสนอแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างไทยกับแคนาดาใน 3 รูปแบบหลัก คือ

1. การจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับแคนาดา (Free Trade Agreement ; FTA)

2. การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นรายสาขา เช่น การจัดตั้งระบบการยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement ; MRA) ในการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบ การนำเข้าสินค้าประเภทพืชและสัตว์ รวมทั้งการจัดตั้งระบบการยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับบริการท่องเที่ยว (Long –Stay) เป็นต้น

3. การจัดให้มีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและวิชาการในสาขาเฉพาะ (Joint Economic and Technical Commission in Specific Areas) เช่น การจัดให้มีความร่วมมือทางวิชาการในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน ด้านโทรคมนาคมและข้อมูลสารสนเทศ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเทคโนโลยีด้านการเกษตร เป็นต้น

ทั้งนี้ แต่ละรูปแบบจะประกอบด้วยแนวทางย่อย รวมทั้งสาระสำคัญและเหตุผลที่ไทยควรจะนำแนวทางต่างๆ เหล่านี้มาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นรายสาขา หรือระบบการยอมรับร่วมกันระหว่างไทยกับแคนาดา จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาควบคู่กันไป เพราะการที่ไทยและแคนาดาจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจได้นั้น จะไม่สามารถแยกเรื่องทั้งสองออกจากกันได้ ขณะที่การยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางวิชาการ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวก

[อ่านโครงการศึกษาวิจัย >>](#)